



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบและสนามแบดมินตันชั้น ๒ อาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบและสนามแบดมินตันชั้น ๒ อาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันฯ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโพธิ์ทองทรัพย์อนันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๗๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันฯ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทาทา สपोर्ट จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จัดซื้อแป้มใส่พร้อมสมุดและปากกา ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันฯ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ต้นติเจริญโภคทรัพย์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๕.๐๐ บาท (สองพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางดารัตน์ สุรักขะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบและสนามแบดมินตัน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานฝ่ายการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบและสนามแบดมินตันชั้น ๒ อาคารสำนักงานฝ่ายการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างจัดทำเอกสารการอบรมพร้อมจัดรูปเล่ม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันฯ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ ก่อปี่ เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๒๕.๘๕ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างทำป้าย และจัดทำคู่มือบัตร ตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันฯ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ลาส์ นอซ์ ดีชายน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๒๕.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓) พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางดารัตน์ สุรักษะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี